



ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๘ มาตรา ๕๗ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ๒๕๖๔ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๕ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ มติ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ และประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกอบกับคำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ๑๓๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ และคำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ๘๘๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อให้เข้ารับการประเมินผลงาน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในตำแหน่งระดับควบ จำนวน ๕ ราย ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกจัดส่งผลงานพร้อมเอกสารประกอบ ตามรูปแบบที่ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด จำนวน ๔ เล่ม (ฉบับจริง จำนวน ๑ เล่ม และฉบับสำเนา จำนวน ๓ เล่ม) ภายในระยะเวลา ๖๐ วัน นับจากวันที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานฯ โดยการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น จะแต่งตั้งได้ไม่ก่อนวันที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับผลงานที่มีเอกสารหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถนำไปประกอบการพิจารณาได้ทันที โดยไม่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของผลงาน และไม่ก่อนวันที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติครบถ้วนด้วย

อนึ่ง หากมีผู้ใดประสงค์จะทักท้วงหรือสงสัยในส่วนของคุณสมบัติและโครงร่างผลงานของผู้ขอรับการประเมิน ให้แจ้งเป็นหนังสือถึงกองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป ทั้งนี้ หากพบว่าข้อทักท้วงไม่มีมูลหรือเจตนาถกเถียงกันแก่ล้าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุรพล เจริญภูมิ)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เอกสารแนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขั้นแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	ชื่อ - สกุล/สังกัด	เค้าโครงผลงาน
๑	ชื่อ - สกุล นายกนกสิน มิ่งเชื้อ ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ สังกัด กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม ตำแหน่งเลขที่ ๑๕๒ ตำแหน่งที่ขอประเมิน นิติกรชำนาญการ สังกัด กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม ตำแหน่งเลขที่ ๑๕๒	ผลงานที่เป็นผลสำเร็จของงาน เรื่อง ตอบข้อหารือลักษณะต้องห้ามในการสมัคร รับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน เรื่อง การรวบรวมกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ ของผู้บริหารท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒	ชื่อ - สกุล นายพิชชากร ฤกษ์สกุลเรือง ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สังกัด กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ปฏิบัติหน้าที่กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น ตำแหน่งเลขที่ ๒๖๙ ตำแหน่งที่ขอประเมิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สังกัด กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ปฏิบัติหน้าที่กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น ตำแหน่งเลขที่ ๒๖๙	ผลงานที่เป็นผลสำเร็จของงาน เรื่อง การจัดทำแผนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน เรื่อง แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Municipal Adaptation Plan : MAP)
๓	ชื่อ - สกุล ว่าที่ร้อยตรี ไอยศุรย์ บุญมงคลโชค ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัด กองส่งเสริมและพัฒนากิจการการศึกษาท้องถิ่น ตำแหน่งเลขที่ ๓๔๓ ตำแหน่งที่ขอประเมิน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สังกัด กองส่งเสริมและพัฒนากิจการการศึกษาท้องถิ่น ตำแหน่งเลขที่ ๓๔๓	ผลงานที่เป็นผลสำเร็จของงาน เรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้ระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการดำเนินงาน โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พ.ศ. ๒๕๖๖ และแผนยุทธศาสตร์และแนวปฏิบัติโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
๔	ชื่อ - สกุล นางสาวจิรพร แสนแก้ว ตำแหน่ง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ สังกัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด นครศรีธรรมราช ตำแหน่งเลขที่ ๑๔๖๙ ตำแหน่งที่ขอประเมิน นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ สังกัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด นครศรีธรรมราช ตำแหน่งเลขที่ ๑๔๖๙	ผลงานที่เป็นผลสำเร็จของงาน เรื่อง โครงการขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย ประจำท้องถิ่นระดับอำเภอ และระดับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (ครู ข) จังหวัดนครศรีธรรมราช ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน เรื่อง การคัดเลือกรางวัล Local School Quality Award

เอกสารแนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขั้นแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	ชื่อ - สกุล/สังกัด	เค้าโครงผลงาน	
๕	ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สังกัด ตำแหน่งเลขที่ ตำแหน่งที่ขอประเมิน สังกัด ตำแหน่งเลขที่	นายพิศลย์ หลังนุ่น นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ปัตตานี ๑๘๕๕ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ปัตตานี ๑๘๕๕	ผลงานที่เป็นผลสำเร็จของงาน เรื่อง การตรวจสอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตพื้นที่อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน เรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยและการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย ตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น